



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล</p>	<p><b>คำตอบแทนบุคลากร สธ.</b></p> <p>-กล่าวว่า กรณีสธ.ชะลอการเบิกจ่ายคำตอบแทนบุคลากร เนื่องจากพบความผิดปกติของข้อมูลที่ใช้จัดสรรงบประมาณ เป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับหลาย ๆ คน โดยเฉพาะแพทย์จบใหม่ เพราะในช่วงหลายปีสธ.มีปัญหาหนักมาก งบขาด ไม่มีเงินเดือนจ่ายคนทำงาน แพทย์จบใหม่ถูกส่งไปทำงานต่างจังหวัด ได้รับเงินกระทอนกระแทนมาก บางเดือนไม่ได้เลยบ่อยครั้งมาทีละ 7-8,000บาท สภาพโรงพยาบาลแย่ หลายแห่งติดหนี้บริษัทยา จากการรักษาผู้ป่วยบัตรทองที่ส่วนกลางชดเชยล่าช้า คำประกาศชะลอเบิกจ่ายจึงซ้ำเติมปัญหาทำให้สมองไหลมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อประชาชน พร้อมทั้งคำถามว่า สาธารณสุขไทยมาถึงจุดตกอับจนกันเหวชนนี้ได้อย่างไร</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ แนวหน้า คมชัดลึก ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>จับเครือข่ายยาลดความอ้วน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. พร้อมด้วย นพ.สุโรช ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. ร่วมแถลงข่าวภายหลังร่วมกับ สดช. และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตรวจสอบพบการลักลอบนำยาลดความอ้วน เฟนเทอร์มิน และ ไดอะซีแพม ออกจากคลินิกที่ได้รับอนุญาตให้ขาย ซึ่งอย.ได้ติดตามมาตั้งแต่ปี 2561 พบมีแพทย์ทำเรื่องขออนุญาตซื้อขายทั้ง 2 กลุ่มจำนวนมาก และมีกระบวนการเป็นเครือข่าย โดยพบคลินิกที่เกี่ยวข้อง 9 แห่ง เป็นแพทย์ 7 ราย มี 2 รายที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเข้าข่ายที่ ปปง.จะยึดทรัพย์ ส่วนแพทย์อีก 5 รายจะถูกหมายเรียก หากได้ข้อมูลทั้งหมดจะส่งแพทย์สภาดำเนินการดำเนินจรรยาบรรณ รวมถึงส่งให้กรม สบส. ดำเนินการกับสถานพยาบาล เบื้องต้นได้ระงับการจำหน่ายยากลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททั้งหมดกับคลินิกทั้ง 9 แห่งแล้ว โดยอยู่ใน จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง อุบลราชธานี 1 แห่ง อุดรธานี 1 แห่ง นครราชสีมา 2 แห่ง พิษณุโลก 2 แห่ง และตาก 2 แห่ง</p> <p>ทั้งนี้ แพทย์ที่ได้รับอนุญาตในการขายยากลุ่มนี้ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวด การลักลอบขายยากลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 มีโทษจำคุก 4-20 ปี ปรับตั้งแต่ 4 แสนบาท - 2 ล้านบาท ยากลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 มีโทษจำคุก 2-10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 แสน-1 ล้านบาท หากเป็นตัวการอาจถูกยึดทรัพย์ และหากเป็นแพทย์จะถูกเรื่องจรรยาบรรณด้วย</p> <p>ที่ผ่านมา อย.ได้อนุญาตการขายไปทั้งสิ้น 526 แห่ง แบ่งเป็นรพ.รัฐ 4 แห่ง รพ.เอกชน 38 แห่ง คลินิก 484 แห่ง ขณะนี้กำลังหารือว่าจะพัฒนาระบบและให้มีการติดตามผู้ขายยามากขึ้น โดย 1.ให้แพทย์ที่ได้รับอนุญาตการขายยากลุ่มนี้ติดตามผู้ป่วยที่รับยา โดยขอเลข 13 หลัก เนื่องจากเคยพบการใช้ชื่อผู้เสียชีวิต 2.แพทย์จะต้องให้คำแนะนำผู้ป่วยแต่ละราย เรื่องผลข้างเคียง เพื่อให้ผู้ป่วยพิจารณาว่าจะใช้หรือไม่ 3.จะวางระบบกรอกข้อมูลออนไลน์แทนกระดาษเพื่อไม่ให้แก้ไขได้</p> <p>-นพ.สุโรช ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ยาลดความอ้วนเป็นกลุ่มอนุพันธ์ของแอมเฟตามีน ทำให้มีผลข้างเคียงสำคัญคือ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ มีผลต่อระบบไหลเวียนเลือด ความดันโลหิตสูงได้ ต้องใช้โรคอ้วนที่ให้การรักษาควบคุมอย่างอื่นไม่ได้ และต้องใช้มากที่สุดไม่เกิน 4-6 สัปดาห์ หรือไม่เกิน 12 สัปดาห์</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้ สบส.ได้ประสานขอข้อมูลคลินิกที่เกี่ยวข้องกับทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้แล้ว เบื้องต้นอาจมีการดำเนินการผิดประเภท โดยผู้ดำเนินการไม่ทำการควบคุมดูแลผู้ประกอบการวิชาชีพ เช่น เปิดเพื่อรักษาคนไข้แต่ปล่อยให้มีการขายยาอันตรายผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ตรวจร่างกาย หรือปล่อยให้ผู้นำยาจากคลินิกออกมาขาย ซึ่งจะเร่งตรวจสอบให้เร็วที่สุด</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส. เปิดเผยว่า หลังจากจับกุมและขยายผลพบว่ามีแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับพิษุนทราบแล้วว่าเป็นแพทย์ 2 คน ได้แก่ นพ.จอมพล และพญ.บัณฑิตรา ซึ่งจะเรียกมาสอบในวันที่ 19 มี.ค.นี้ ถ้าพบว่ามีความจริง จะแจ้งข้อหาจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 และประเภท 4 มีอัตราโทษจำคุก 5 - 20 ปี และข้อหาสมคบกระทำความผิดตามพ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด	<p>2534 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีรายงานว่ากรกระทำในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้ว และมีแพทย์ร่วมขบวนการประมาณ 70 คน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า การทำผิดกฎหมายอาญาจะถือว่าผิดจริยธรรมวิชาชีพด้วย นอกจากนี้ ต้องดูกฎหมายสถานพยาบาลของ สบส. เพราะการซื้อยาจำนวนมากต้องผ่านสถานพยาบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อ และข้อมูลจาก อย. จากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการจริยธรรม แต่จะนำเข้าที่ประชุมกรรมการแพทยสภาในวันที่ 14 มี.ค.นี้ เพื่อหารือกันเบื้องต้นก่อน</p>
มติชน ,มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ยื่นขอครอบครองกัญชา 110 ราย และสอบถามผ่านทางสายด่วน 1556 กว่า 4,000 ราย ส่วนการขออนุญาตปลูก เบื้องต้นมี 2 แห่ง คือ องค์การเภสัชกรรม และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส่วน ม.เนศวรและ ม.รังสิต เป็นเรื่องของการขอครอบครองกัญชา และมีที่ติดต่อมาแต่ยังไม่ยื่นเรื่องขอปลูกกัญชา อาทิ ม.เกษตรศาสตร์ รวมทั้งพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา ส่วนที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร และ มทร.อีสาน เตรียมพร้อมปลูกกัญชาเพื่อผลิตเป็นสูตรตำรับยาแพทย์แผนไทยนั้น เข้าใจว่ากำลังประสานข้อมูลและจะขออนุญาตมาทาง อย.เช่นกัน สิ่งสำคัญในการขออนุญาตปลูกกัญชาตามกฎหมาย คือต้องได้รับมาตรฐานการปลูก GAP และต้องเป็นความร่วมมือ เช่น วิสาหกิจชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือคณะที่กฎหมายกำหนด และต้องมีข้อมูลว่าปลูกแล้วผลผลิตที่ได้จะส่งไปที่ไหน ปริมาณเท่าใด ใ้กับคนไข้กี่ราย</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นายบัณฑิต นิชมาภา หรือลุงตู่ ผู้บุกเบิกรักษาโรคมะเร็งด้วยกัญชา นำผู้ป่วยโรคมะเร็งชาวพิษณุโลก 5 ราย เข้าพบเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.พิษณุโลก เพื่อแจ้งการครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย และกล่าวว่า กัญชามีสรรพคุณบรรเทาอาการเจ็บป่วยแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่าง ๆ หลังจากกระบวนการรักษาอื่น ๆ ไม่ประสบความสำเร็จ ผู้ที่ต้องการความรู้และขั้นตอนการใช้กัญชาเพื่อการรักษามะเร็ง สามารถขอเข้ารับการอบรมได้ฟรีที่วัดพันปี อ.เมือง พิษณุโลก ในวันที่เสาร์ที่ 16 มี.ค.นี้</p>
มติชน คมชัดลึก ข่าวหุ้น ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และร.มว.ยุติธรรม สั่งให้กกด.ตรวจสอบนโยบายส่งเสริมกัญชาที่พรรคใช้หาเสียง ว่า นโยบายของพรรคเกิดจากการศึกษา และ กกด.ตรวจสอบแล้วว่าหาเสียงได้</p>
มติชน chachoengsaonews เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว นายสมชัย เจริญรบ ประธานสภากัญชานครราชสีมา จัดประชุมแนวนโยบายกลยุทธ์การทำงานสภา กัญชานครราชสีมา โดยมีคณะทำงานในพื้นที่ 32 อำเภอ และผู้สนใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นญาติและผู้แสวงหาทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่สนใจนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทย มาร่วมฟังการชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนสภากัญชา การคัดเลือกพันธุ์ การเพาะปลูกและองค์ความรู้พืชกัญชาเพื่อรักษาโรค โดยย้ำให้สมาชิกมีทัศนคติต่อกัญชาใหม่และยึดมั่นในกฎหมายที่ระบุว่ากัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5 ดังนั้นทุกขั้นตอนจะไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองเด็ดขาด</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย SUPER POLL นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เปิดใจคนวัยทำงานกับนโยบายกัญชา กรณีศึกษาคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,116 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 90.6 ระบุว่า ควรหยุดต่างชาติเป็นเจ้าของกัญชาไทย คนวัยทำงานผู้ชาย ร้อยละ 58.5 เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทย และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ พบว่า กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 51.8 เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทย ขณะที่กลุ่มพนักงานเอกชน ร้อยละ 71.4 เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทย ส่วนนักศึกษา ร้อยละ 50.0 และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 61.5 เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทย</p>
sentangsedtee.com  เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นราชสกุลแพทย์แผนไทยตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาหัวข้อ กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ว่า กัญชาไม่สามารถรักษามะเร็งได้ เพราะไม่เคยปรากฏข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ และจากประสบการณ์ วิธีการรักษาโรคด้วยกัญชาตามแพทย์ไทยที่ปรากฏในตำรับยา คือ เป็นส่วนผสมรอง องค์ความรู้ที่มีอยู่คือ กัญชามีฤทธิ์เมา-เบื่อ แต่สามารถนำมาเป็นส่วนผสมกับสมุนไพรไทยรักษาโรคได้ เช่น อาการซึมเศร้า ช่วยบำรุงความจำไม่ให้สมองเสื่อม หรือรักษาอาการไซ้ข้ออักเสบ อาการปวดท้องประจำเดือน ด้วยการสุต</p> <p>-เสนอข่าว คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ม.อัสสัมชัญ จัดการสัมมนา "ปลดล็อกกัญชาจริง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	หรือ?: ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากกัญชา” ในวันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง HALL OF FAME ตึก C ม.อัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก กทม. เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกัญชา นำเสนอต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ โลกวันนี้ออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์	<p><b>นโยบาย 30 บาท</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่เคยกำหนดนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค แต่ต้องดูว่าจะทำให้ดีขึ้นอย่างไร ถ้าให้ทุกอย่างหมดประเทศจะล้มละลายได้ ต้องค่อยๆ ปลดล็อกไปเรื่อยๆ ตามกำลังเงินที่มี ส่วนรพ.สต. 9,000 กว่าตำบลต้องให้ความสำคัญเพื่อแบ่งเบาภาระของรพ.ประจำจังหวัด รัฐบาลจึงได้ให้งบประมาณไปปรับปรุงเครื่องมือ ที่พักแพทย์พยาบาล และต้องให้ความสำคัญกับระบบป้องกันสุขภาพ เพราะเป็นภาระของตัวเองและครอบครัว ปัจจุบันคำรักษาพยาบาลเฉลี่ยจากคนทั้งประเทศหัวละ 3,000 บาท แต่ถ้าต้องการมากกว่านี้ คนที่ไม่ป่วยต้องมาช่วยจ่ายเหมือนการทำประกันชีวิต ต้องคำนึงถึงรายได้ประเทศ เพราะพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนหรือสร้างรัฐสวัสดิการจะต้องชี้แจงต่อสภาฯ ได้ว่างบประมาณนั้นจะมาจากไหน</p>
ผจก.รายวัน 360 องศา ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>กรม.อนุมัติผลิตพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า กรม.เห็นชอบโครงการขยายระยะเวลาเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาจัดการพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561-2565 ตามที่สธ.เสนอ วงเงิน 1759.48 ล้านบาท สำหรับโครงการระยะที่ 2 ผลิตพยาบาลวิชาชีพในอัตราเหมาจ่าย 440,000 ต่อคน/หลักสูตร เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพยาบาลของประเทศไทย โดยสภาการพยาบาลได้ใช้แนวคิดการศึกษาความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2559-2569 ประเทศไทยมีความต้องการพยาบาลอีก 190,000 คน แต่จากการสำรวจเมื่อปี 2561 พบว่าประเทศไทยมีพยาบาล 170,000 คน โดยผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มจากแผนปกติ แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ปีการศึกษา 2561-2562 จำนวน 5,268 คน ปีการศึกษา 2563-2565 อีก 22,904 คน</p>
แนวหน้า คมชัดลึก ข่าวสด สยามรัฐ ไทยโพสต์	<p><b>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยข้อมูลคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ มีจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และดัชนีคุณภาพอากาศ เกินค่ามาตรฐาน รวม 9 จังหวัด ได้แก่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ต.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต.พระบาท อ.เมือง ต.สบป่าด ต.บ้านดง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ต.ในเวียง อ.เมือง ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา และ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีค่า PM2.5 ระหว่าง 61-142 มคก./ลบ.ม. ส่วนค่า PM10 อยู่ระหว่าง 93-191 มคก./ลบ.ม. และ AQI 126-252 คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนพื้นที่กทม.และปริมณฑล พบค่า AQI ระดับสีส้ม คือ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, แขวงพญาไท เขตพญาไท, ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร, ริมถนนคูชุนานพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร</p> <p>-สภาพอากาศบริเวณหน้าด่านพรมแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบฝุ่นละอองและหมอกควันปกคลุมทั้งฝั่ง อ.แม่สาย และ อ.ท่าซี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ตรวจวัดคุณภาพอากาศช่วงเช้ามีปริมาณฝุ่น PM2.5 สูงถึง 146 มคก./ลบ.ม. และ PM10 วัดได้ 193 มคก./ลบ.ม.</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ AirVisual จัดอันดับ 10 เมืองทั่วโลก ที่มี AQI สูงสุด อันดับ 1 ได้แก่ เชียงใหม่ PM2.5 178.4 มคก./ลบ.ม. อันดับ 2 กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ 170 มคก./ลบ.ม. อันดับ 3 เมืองเฉิงตู ประเทศจีน 163 มคก./ลบ.ม. อันดับ 4 เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย 161 มคก./ลบ.ม. อันดับ 5 กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 160 มคก./ลบ.ม. อันดับ 6 เมืองจงชิ่ง ประเทศจีน 160 มคก./ลบ.ม. อันดับ 7 เมืองพอร์ตฮาร์คอร์ต ประเทศไนจีเรีย 151 มคก./ลบ.ม. อันดับ 8 เมือง ลาสอร์ ประเทศปากีสถาน 146 มคก./ลบ.ม. อันดับ 9 ฮองกง 144 มคก./ลบ.ม. และ อันดับ 10 นครมุมไบ ประเทศอินเดีย 142 มคก./ลบ.ม. ส่วนกทม.อยู่อันดับ 12 47.5 มคก./ลบ.ม.</p> <p>-เสนอบทความ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยฝุ่น PM 2.5 ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเด็ก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โดยเฉพาะเด็กที่มีความผิดปกติกับดวงตา เช่น เป็นภูมิแพ้ อาจมีอาการระคายเคือง คันตา ตาแห้ง หรือรุนแรงถึงขั้นเยื่อぶตาอักเสบ กระจกตาอักเสบจากการสัมผัสฝุ่นละอองเป็นระยะเวลาอันยาวนาน การป้องกัน ควรให้เด็กหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นควันหนาแน่น หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้านในช่วงค่าฝุ่น PM 2.5 ตั้งแต่ระดับสีเขียวยังขึ้นไป และหากค่า PM 2.5 อยู่ในระดับสีแดงขึ้นไป ไม่ควรออกนอกบ้าน
มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก	<p><b>ไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงไขเลือดออกว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าจะมีการระบาดจำนวนมาก และอาจมีผู้ป่วยสูงถึง 1.5 แสนราย เพราะพบผู้ป่วยช่วงต้นปีค่อนข้างสูงทั้งที่ไม่ใช่ช่วงของการระบาดปกติ และยังพบพื้นที่สีแดงกว่า 337 อำเภอทั่วประเทศ ดังนั้น จึงสั่งการให้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ และร่วมมือกับจังหวัดออกกำจัดลูกน้ำยุงลายตามสถานที่ต่างๆ ไม่ให้มีดัชนีลูกน้ำยุงลายเกินร้อยละ 5 ส่วนในรพ.ดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์ นอกจากนี้ ยังให้มีระบบผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านกุมารแพทย์และอายุรแพทย์ด้วย เพราะปัจจุบันพบผู้ป่วยไขเลือดออกในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป พบอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าวัยอื่นๆ ถึง 10 เท่า</p>
ไทยโพสต์ สยามกีฬา เว็บไซต์ประชาชาติ	<p><b>วันการได้ยินโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดงานวันการได้ยินโลก ประเทศไทย 2562 ร่วมกับ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดี ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย รศ.พญ.ประสพศรี อังถาวร อุปนายกแพทยสมาคมที่ 2 Dr.Liviu Vedrasco Programme Officer WHO และ Prof.John Rutka ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ม.โตรอนโต แคนาดา และภาคีเครือข่ายสถาบันการแพทย์ มีการเสวนาให้ความรู้ถึงความสำคัญของการได้ยินและการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน บริการตรวจหู ตรวจการได้ยินฟรี การแสดงจากเด็กที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมเพื่อฟื้นฟูการได้ยิน ณ สวนลุมพินี กทม.</p>
ไทยโพสต์	<p><b>แก้ไขทะเบียนตำรับยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า สธ.ได้ออกคำสั่ง ก.สาธารณสุข เรื่อง แก้ไขข้อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญในฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ 24 เม.ย. 2561 กำหนดให้แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน โดยให้แสดงข้อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญบนฉลากและเอกสารกำกับยาเป็นข้อสามัญทางยาตามมาตรฐาน และให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร แก้ไขทะเบียนตำรับยาให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อพ้นกำหนด จะเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่ไม่ได้แก้ไขทะเบียนต่อไป ส่วนยาแผนปัจจุบันที่ผลิตขึ้นก่อนการแก้ไขทะเบียน ยังคงใช้ฉลากและเอกสารกำกับยาเดิมต่อไปจนกว่าจะร่นการผลิตนั้นจะสิ้นอายุ จึงขอให้ผู้ประกอบการผลิต นำเข้ายาแผนปัจจุบัน ดำเนินการแก้ไขทะเบียนตำรับยาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด</p>
ข่าวสด	<p><b>เฝ้าระวังผู้ป่วยทางจิตจากยาเสพติด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด มีข้อตกลงดำเนินการ 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.จัดตั้งกลไกการอำนวยความสะดวกและติดตามเครือข่ายการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด 2.กำหนดและสื่อสารแนวทางการดำเนินงาน 3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา และ 5.สนับสนุน ประสาน กำกับ ติดตาม และให้การดูแลช่วยเหลือในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน โดยการบำบัดฟื้นฟูและรับส่งต่อผู้ป่วย เพื่อลดการก่อเหตุรุนแรงในสังคม ตามแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย</p>
ข่าวสด สยามรัฐ	<p><b>อาหารเสริมเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โภชนาการสำหรับเด็กเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง พ่อแม่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ให้อาหารครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอและสมวัย</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า กรณีที่เด็กขาดสารอาหารมีความจำเป็นต้องได้รับวิตามินเสริม แพทย์จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสม การให้วิตามินเสริมในเด็กที่ปกติ นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ต่อเด็กแล้ว อาจเกิดพิษหรือผลเสียต่อสุขภาพได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p><b>ระบบการดูแลผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นโดยมีปัญหาด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ข้อเข่าเสื่อม และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา ดังนั้น ต้องมีการคัดกรองสุขภาพและประเมินกลุ่มโรคและอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและป่วยได้รับการส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพที่ตรงปัญหา ส่วนกลุ่มที่ปกติจะคัดแยกเข้าสู่บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิได้ทันที</p> <p>นพ.สกานต์ บุนนาค รก.แทน ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า สถาบันฯ ได้จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพและความมั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพโดยการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ เพื่อดูแลรักษา กลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยจัดประชุมชี้แจงระบบการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดการข้อมูลเพื่อการส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพด้วย Aging Health Data</p>
สยามรัฐ	<p><b>นโยบาย 2,500 วันแรกของชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการศึกษา กทม. รพ.สังกัดกรมการแพทย์ ศูนย์เด็กเล็กกองกิจการเด็กและเยาวชน ก.พัฒนาสังคมฯ สมาคมโรงเรียนอนุบาลเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน ขับเคลื่อนนโยบาย 2,500 วันแรกของชีวิตในกทม. แบ่งเป็น 2 ช่วงวัย คือ 1,000 วันช่วงอายุ 0-2 ปี ใช้เกณฑ์กรมอนามัย และ 1,500 วัน ช่วงอายุ 3-5 ปี ใช้เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ</p>
ข่าวสด	<p><b>งานบุญปลอดเหล้า</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สคส. เปิดเผยว่า เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นต่อการดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โดยสำรวจประชาชนในกทม. 1,000 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ. 2562 พบว่า ร้อยละ 79.3 เห็นด้วยว่างานบุญประเพณี งานบวช งานศพ ต้องปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 91.1 ทราบข่าวคนเมาในงานบวชอาละวาดที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ซึ่งร้อยละ 78.1 มองว่าการดื่มเหล้าเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงดังกล่าว สะท้อนว่าถึงเวลาจัดระเบียบ-สร้างค่านิยมงานบวชงานบุญกันใหม่</p>
มติชน	<p><b>เบียร์ไร้แอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวถึงการเปิดตัวเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยโฆษณาเป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ ว่า ได้รายงาน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. รับทราบแล้ว เพราะเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารตามกฎหมายของ อย. และจะหารือแนวทางแก้ไขปัญหากับอย. เบื้องต้นอาจต้องตั้งคณะทำงานร่วม ซึ่งบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จดทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มตามกฎหมายอาหาร แล้วใช้สัญลักษณ์ของเครื่องดื่มอาหารมาโฆษณาแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นช่องว่างของกฎหมาย ได้ให้อย.รับไปพิจารณาเพราะเวลาโฆษณาไม่ได้สื่อว่าเป็นมอลต์ แต่สื่อว่าเป็นเบียร์ 0% หากจะเป็นเครื่องดื่มทั่วไปควรโฆษณาเป็นมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์</p>
ไทยโพสต์	<p><b>ประชุมวิชาการ สรพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สรพ. กล่าวว่า ในปีนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับประทานประกาศนียบัตรจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 98 แห่ง โดยได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพชั้นก้าวหน้า 2 แห่ง ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ชั้นก้าวหน้า 3 แห่ง รับรองกระบวนการคุณภาพครั้งแรก 54 แห่ง ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ 25 แห่ง มีเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ 5 แห่ง สถานพยาบาลและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอได้รับการต่ออายุกระบวนการคุณภาพ และได้รับการรับรองเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ 5 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งแรก 4 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายและกิจกรรม workshop นิทรรศการผลงานการพัฒนาคุณภาพของรพ.ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 2562 ณ HALL 4 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี</p>
สยามกีฬา	<p><b>รางวัลสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.ดร.สุวิทย์ อธิกุลชน ผอ.บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัทร่วมทุนของอก. นำผลิตภัณฑ์สมุนไพร พลูจีนอล เข้ารับรางวัลผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 โดยมีรพ.สธ.เป็นผู้มอบรางวัล Prime Minister Herbal Award (PMHA) ประจำปี 2562 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ อิม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บางกอกทูเดย์	<p><b>แพค เมืองทองธานี</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชนรรค์ สมบูรณ์เวชการ กรรมการ ผจก.บริษัท อ้วยอันไอสด จำกัด รับรางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) จาก รมว.สธ. ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลในปีนี้เป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร วิโอ-ทู (VO2) ที่มีส่วนผสมของ กระชายดำ เซซามิน สารสกัดจากดอกคำฝอย</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1	<p><b>พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร</b></p> <p>-เสนอสก๊อป ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สรุปเกี่ยวกับร่างฯ 8 ข้อ คือ 1.ส่งเสริมให้มีการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัย 2.ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยคำนึงถึงระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 3.มีคกก.นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 4.มีช่องทางอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อผลิต นำเข้า และจำหน่าย 3 ช่องทางตามระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ คือ การขึ้นทะเบียน การแจ้งรายละเอียด การจดทะเบียน 5.เปิดโอกาสให้แพทย์แผนไทยยังคงปรุงยา แบ่งบรรจุ จำหน่าย ขายยาแผนไทยแก่ผู้ป่วยของตนได้ 6.เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นนอกเหนือจากแพทย์แผนไทยสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาแผนไทยบางรายการแก่ผู้ป่วยของตนเพื่อการดูแลสุขภาพได้ 7.เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีการรับยาสมุนไพรของตนเองสามารถขอขึ้นทะเบียนตำรับยาได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตผลิตหรือสถานที่ผลิตมาก่อน 8.กระบวนการยกเว้น พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและมีผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง</p> <p>อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ท้วงติงในส่วนของยาแผนไทย ว่าจะมีวิชาชีพอื่นสามารถปรุงมาจำหน่ายแทนแพทย์แผนไทยได้นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบางอย่างที่ก้ำกึ่งระหว่างอาหารกับยา อาหารเสริมที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบจะต้องมาขออนุญาตตามกฎหมายนี้</p>
มติชน	<p><b>ปฏิรูปแพทย์แผนไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายโฆสิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปฏิรูประบบการศึกษาการแพทย์แผนไทย โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร สนับสนุนงานวิจัยด้านอาหารและเครื่องดีมีสุขภาพและการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและคราม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง คือการสนับสนุนการจัดจำหน่าย การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจับคู่ธุรกิจ และการบริหารจัดการของรพ.การแพทย์แผนไทย จ.สกลนคร</p>
เว็บประชาชาติธุรกิจ	<p><b>เชียงใหม่เมืองสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) กล่าวถึงโครงการ “การพัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิทัลภาคเหนือเพื่อการขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่เมืองสุขภาพ” ว่าเป็นการผลักดันให้ จ.เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพที่มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครบครัน ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดยอดนิยมนด้านการท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นทางด้านธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนา อีกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา มีความตื่นตัวและสนใจในการผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข รวมถึงนักลงทุน ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพและสาธารณสุขได้จริง และเป็นผู้นำการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครบวงจร พร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของประเทศไทยในอนาคต</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>เพจปลอมใช้โลโก้ สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจกระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพเตือนภัย หลังพบเพจชื่อ “Eating Healthy IL” แอบอ้างใช้โลโก้ของกระทรวง พร้อมกับแนะนำวิธีการรีพอร์ตเพจ ล่าสุดเพจปลอมดังกล่าวได้ลบเพจทิ้งไปแล้ว</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch